

Số: /BC-UBND

Bạch Thông, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X. UBND huyện Bạch Thông báo cáo kết quả như sau:

1. Cử tri Bàn Thị Thắm, thôn Na Pán, xã Đôn Phong phản ánh: Từ năm 2021, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất của Lâm trường giao cho huyện Bạch Thông để rà soát giao cho dân quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, đến nay huyện vẫn chưa thực hiện và hiện nay có tình trạng một số cá nhân ngoài địa bàn xã đến mua hoặc thuê đất tại khu vực đất của Lâm trường đã trả lại cho huyện, trong khi người dân địa phương không có đất sản xuất. Đề nghị sớm thực hiện các thủ tục để giao đất cho dân quản lý, sử dụng.

Trả lời: Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn trên địa bàn huyện Bạch Thông và giao cho địa phương quản lý. Trong đó diện tích thuộc xã Đôn Phong là 177.320 m² và giao các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định. UBND huyện đã ban hành Công văn số 668/UBND-TNMT ngày 22/4/2022 giao UBND các xã Nguyên Phúc, Cẩm Giàng, Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong thống kê tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ đất Lâm trường trả ra của các hộ gia đình, cá nhân có liên quan; tổng hợp xây dựng phương án sử dụng đất của địa phương để trình cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, UBND các xã chưa xây dựng được phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ đất Lâm trường trả ra trên địa bàn.

Mặt khác, căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ Lâm trường quốc doanh do các Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Với mục tiêu đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp GCNQSD đất; lập hồ sơ địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ Lâm trường thì tổng kinh phí để thực hiện là 22.141.033.000 đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2025. Do nguồn ngân sách của huyện còn hạn hẹp, hiện nay huyện chưa bố trí được kinh phí để thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ, lập phương án sử dụng đất, cấp GCNQSD đất có nguồn gốc từ Lâm trường trả ra trên địa bàn các xã. Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND huyện cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực để thực hiện để thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ, lập phương án sử dụng đất, cấp GCNQSD đất có nguồn gốc từ Lâm trường trả ra trên địa bàn các xã.

Đối với tình trạng “*một số cá nhân ngoài địa bàn xã đến mua hoặc thuê đất tại khu vực đất của lâm trường đã trả lại cho huyện*”, UBND huyện có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: “*Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất*

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

...

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Như vậy, điều kiện tiên quyết để được thực các quyền của người sử dụng đất, quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, việc mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất khi chưa có giấy CNQSDĐ là trái với quy định của Luật Đất đai. UBND huyện Bạch Thông đề nghị cử tri và UBND xã Đôn Phong tuyên truyền, phổ biến đến toàn cử tri và nhân dân để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Cử tri Lương Văn Khoa, thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn phản ánh: Tình trạng vứt rác xuống sông, suối làm ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra tại thôn Nà Kén. Đề nghị có biện pháp xử lý để nâng cao ý thức của người dân về phân loại rác tại nhà.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền pháp luật, các văn bản về bảo vệ môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần xây dựng hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng vứt rác thải bừa bãi, rác thải không được phân loại, thu gom, xử lý và đổ đúng nơi quy định dẫn đến ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng người dân tại xã Vũ Muộn, UBND huyện yêu cầu UBND xã Vũ Muộn thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc phân loại, thu gom xử lý rác thải, chất thải; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung Văn bản số 1273/UBND-TNMT ngày 11/7/2022 của UBND huyện về việc phổ biến tài liệu truyền thông về bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường làng nghề. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thường xuyên kiểm tra các điểm hay xảy ra hiện tượng xả rác, đổ rác bừa bãi (*bãi rác tự phát*); trước tiên chỉ đạo tổ chức thu gom, xử lý rác tại các địa điểm xảy ra hiện tượng xả rác, đổ rác trên địa bàn; đồng thời thực hiện cấm biển “Cấm đổ rác” để cảnh báo, ngăn chặn. Thực hiện tốt công tác kiểm tra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xả rác thải ra môi trường theo các quy định của pháp luật và Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Rà soát Hương ước, Quy ước của các thôn đề nghị bổ sung nội dung: “*Các hộ gia đình trong sinh hoạt động riêng của gia đình và hoạt động sản xuất, kinh doanh phải phân loại rác trước khi mang đi xử lý, không được vứt các loại bao bì, rác, phế thải, không được để các loại nước thải chưa qua xử lý ra nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường, nếu hộ gia đình nào vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ, xử lý theo quy định của pháp luật*” vào Hương ước, Quy ước của các thôn từ đó làm tiêu chí bình xét thi đua, bình xét gia đình văn hóa hằng năm.

3. Cử tri Trịnh Xuân Hồng, thôn Nà Váng, xã Đôn Phong đề nghị: Huyện xây dựng cầu cứng vào thôn Nà Đán thay thế cầu treo hiện tại để thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa của người dân; cử tri Lý Tiến Vinh, Bí thư Chi bộ thôn Văng Bó, xã Đôn Phong đề nghị: Huyện quan tâm xây dựng cầu cứng qua thôn Văng Bó để thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa, vật tư xây dựng của các thôn Văng Bó, Nà Lôm, Lũng Lâu.

Trả lời: Ý kiến, kiến nghị của các cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cho việc sản xuất, dân sinh, việc đầu tư xây dựng các công trình trên là nhu cầu rất thiết thực. Tuy nhiên hiện nay kinh phí để thực hiện đầu tư ít mà nhu cầu đầu tư trên địa bàn lớn chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cần thiết và cấp bách trên địa bàn; mong các bậc cử tri chia sẻ với khó khăn của huyện trong việc bố trí nguồn lực để thực hiện. UBND huyện tiếp thu ý kiến đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ và tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện.

4. Cử tri Mai Thị Duyên, thôn Bản Đán, xã Đôn Phong phản ánh: Năm 2023, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, đàn lợn của gia đình bà bị ốm, chết (*tổng có 17 con lợn*), có báo cáo cán bộ thú y xã và Trưởng thôn nhưng cán bộ thú y xã không đến xác nhận, thống kê, kiểm đếm và hướng dẫn cách tiêu hủy. Sự tắc trách của cán bộ thú y xã dẫn đến gia đình bà không được Nhà nước hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi năm 2023, trong khi các hộ khác cũng bị cùng thời điểm lại được hỗ trợ. Đề nghị làm rõ trách nhiệm và có biện pháp hỗ trợ thiệt hại cho gia đình bà để đảm bảo tính công bằng trong thực hiện chính sách của Nhà nước.

Trả lời: UBND huyện Bạch Thông đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện làm việc với đại diện UBND xã Đôn Phong, đại diện thôn Bản Đán, cán bộ thú y xã Đôn Phong và cử tri Mai Thị Duyên. Tóm tắt sự việc như sau:

Trung tuần tháng 9/2023, gia đình bà Mai Thị Duyên, thôn Bản Đán, xã Đôn Phong phát hiện 01 con lợn nái của gia đình có biểu hiện bị ốm, bỏ ăn, gia đình đã báo cáo Trưởng thôn Bản Đán và UBND xã Đôn Phong, sau đó bà Phùng Thị Sim, Phó Chủ tịch UBND xã và bà Triệu Thị Vân, Trưởng thôn đã xuống nhà bà Duyên để kiểm tra, xem xét, tại thời điểm kiểm tra con lợn nái của gia đình có biểu hiện bị ốm, chưa chết, đại diện chính quyền và thôn đã hướng dẫn bà Duyên tiến hành cách ly lợn nái với đàn lợn con, triển khai các biện pháp phòng dịch như: Phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột ... và tiếp tục theo dõi tình hình bệnh trên đàn lợn, tuy nhiên, theo ý kiến của bà Duyên, do điều kiện chuồng nuôi của gia đình khá chật nên không tiến hành cách ly lợn nái với đàn lợn con được mà chỉ che chắn với các khu chuồng khác và tiến hành phun thuốc khử trùng. Đến ngày hôm sau lợn mẹ tiếp tục có biểu hiện bệnh nặng hơn, gia đình đã gọi điện thoại cho ông Trịnh Xuân Chiến, cán bộ thú y xã 02 cuộc, tuy nhiên thời điểm đó ông Trịnh Xuân Chiến không có mặt ở nhà, đến buổi chiều tối cùng ngày chồng bà Duyên có đến nhà ông Chiến nhờ vào xem giúp tình hình bệnh của lợn, tuy nhiên ông Chiến không sắp xếp vào xem được. Đến ngày hôm sau lợn mẹ chết, gia đình đã chủ động tiêu huỷ mà không báo lại cho thôn, xã và cán bộ thú y xã, những ngày sau đó đàn lợn của gia đình bắt đầu chết rải rác và gia đình đã tự tiến hành tiêu huỷ. Vì vậy dẫn đến số lợn của gia đình bà Duyên bị chết phải tiêu huỷ đều không có hồ sơ tiêu huỷ theo quy định.

- Việc lợn của hộ gia đình bà Duyên bị mắc dịch bệnh chết và không được lập hồ sơ tiêu huỷ theo quy định có 3 nguyên nhân chủ yếu là: (1) UBND xã Đôn Phong, Trưởng thôn Bản Đán mặc dù đã nắm được lợn của hộ gia đình bà Duyên bị ốm nhưng đã không thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn theo dõi, kiểm tra sát sao. (2) Cán bộ thú y xã chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, không kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Duyên xem xét, hướng dẫn biện pháp xử lý lợn mắc bệnh. (3) Khi lợn đã chết gia đình bà Duyên đã không báo thôn, xã và cán bộ thú y xã đến chứng kiến và hướng dẫn tiêu huỷ mà gia đình đã tự tiêu huỷ dẫn đến không lập được hồ sơ tiêu huỷ theo quy định.

- Về giải pháp khắc phục hậu quả: Việc bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ cho gia đình bà Duyên có lợn chết do dịch tả lợn Châu phi là không thực hiện được do không có hồ sơ tiêu huỷ theo quy định. Gia đình bà Duyên không đòi hỏi Nhà nước phải hỗ trợ gia đình theo quy định hiện hành mà chỉ đề nghị UBND xã Đôn Phong xem xét hỗ trợ cho gia đình một phần kinh phí để gia đình giảm bớt khó khăn vì hiện nay hai vợ chồng bà Duyên đã quá tuổi lao động. UBND huyện đã giao UBND xã Đôn Phong nghiên cứu, xem xét tìm nguồn kinh phí xã hội hoá (*ngoài ngân sách*) để hỗ trợ cho gia đình bà Duyên.

5. Cử tri Đinh Như Phóng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông kiến nghị: Đoạn đường từ thôn Choóc Vền (*xã Vũ Muộn*) đến xã Cao Sơn đã xuống cấp, đề nghị xem xét sửa chữa.

Trả lời: Ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh, ngày 12/7/2024 UBND huyện Bạch Thông đã ban hành Văn bản số 1549/UBND-VP đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh phối hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, ngày 12/7/2024 Sở Giao thông vận tải tỉnh ban hành Văn bản số 990/SGTVT-KCHTGT trả lời cử tri như sau: Nội dung đề nghị của cử tri Đinh Như Phóng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông kiến nghị: "Đoạn đường từ thôn Choóc Vền (*xã Vũ Muộn*) đến xã Cao Sơn đã xuống cấp, đề nghị xem xét sửa chữa". Đoạn đường từ thôn Choóc Vền (*xã Vũ Muộn*) đến xã Cao Sơn là tuyến đường tỉnh ĐT.253B, tuyến được nâng cấp lên từ tuyến đường huyện có tổng chiều dài 36,48 km, tuyến đường được đưa vào khai thác sử dụng đã lâu, nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp. Do nguồn kinh phí bảo trì được cấp hàng năm cho tuyến đường tỉnh ĐT.253B và các tuyến đường tỉnh khác còn thấp và hạn chế, nên chỉ thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa các vị trí xuống cấp nghiêm trọng. Đối với nội dung phản ánh của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất với cấp có thẩm quyền thực hiện sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước trong năm 2024, kinh phí dự kiến khoảng 5 tỷ đồng. Dự kiến sẽ triển khai thực hiện sửa chữa cục bộ một số đoạn vào quý IV năm 2024.

6. Cử tri Đinh Quang Hiệp, thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn: Đề nghị quan tâm đầu tư để phát triển khu du lịch sinh thái tại địa phương.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ giai đoạn 2022-2030, phạm vi thực hiện trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ quản lý 15.053,25 ha nằm trên địa bàn các xã: Văn Lang, Lương Thượng, Kim Hỷ, Côn Minh, huyện Na Rì; các xã: Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, huyện Bạch Thông. Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Đề án là 136.300 triệu đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030; Đề án sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch gồm: Du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng; du lịch mạo hiểm; du lịch khám phá, tham quan các cảnh quan thiên nhiên; du lịch bảo tồn, diễn giải môi trường; du lịch văn hóa. Trong thời gian tới khi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc phát triển du lịch trên địa bàn xã Vũ Muộn đề nghị cử tri tiếp tục ủng hộ và tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia các hoạt động.

7. Cử tri Đinh Như Phóng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vũ Muộn phản ánh: Đoạn đường tại thôn Lũng Xiên, xã Vũ Muộn cây đổ xuống cột điện gây nguy hiểm. Đề nghị xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đi qua.

Trả lời: Ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Thành phố Bắc Kạn, UBND huyện đã chuyển ý kiến của cử tri đến Công ty Điện lực Thành phố Bắc Kạn đề nghị giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 12/7/2024 Công ty Điện lực Thành phố Bắc Kạn ban hành Văn bản số 378/BC-

ĐLTPBK trả lời cử tri cụ thể như sau: Qua kiểm tra xác minh, đường dây điện mà cử tri đề cập đến là khoảng cột từ vị trí 2.18 sang vị trí 2.19 đường dây 0,4kV sau TBA Vũ Muộn 4. Khoảng cột này bị ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng vào ngày 18/4/2024 do mưa to kèm theo gió lốc đã làm một cây gỗ tạp đổ trực tiếp vào vị trí 2.18 gây gãy, đổ cột vị trí này. Ngay sau khi sự cố xảy ra Điện lực Thành phố Bắc Kạn đã cử nhóm công tác đến khắc phục tạm thời để bảo đảm an toàn cho người, thiết bị cũng như cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhân dân trong khu vực và lập phương án xử lý, khắc phục thiệt hại thiên tai. Hiện tại vị trí 2.18 và khoảng dây dẫn từ vị trí 2.18 đến vị trí 2.19 đường dây 0,4kV sau TBA Vũ Muộn 4 đã được đơn vị khắc phục xong bảo đảm an toàn theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X của UBND huyện Bạch Thông./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh (B/c);
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch; NN&PTNNT;
- Tài nguyên - Môi trường; Văn hoá - Thông tin;

Gửi bản giấy:

- Các cử tri có ý kiến kiến nghị;
- Lưu VT, TH HĐND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Kim Oanh